



ประกาศโรงเรียนฝึกอາซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ  
(วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นายภูชกร ทองทา  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนฝึกอาซีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)  
ส่วนการฝึกอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ  
ด้านการส่งเสริมอาชีพ (วิทยากรส่งเสริมอาชีพ) ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนไม้ จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน		
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
๑	นายธรรมบุญ เสือคำราม	วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลารายงานตัว ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) - ดำเนินการสอบคัดเลือก เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๒. สาขาวิชาศิลปะการแสดง จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน		
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
๑	นายณัฐชัย เกิดมงคล	วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลารายงานตัว ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) - ดำเนินการสอบคัดเลือก เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่นั้น

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ **๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**  
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) หรือเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม